



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
news100.5 เดลินิวส์ คอลัมน์ กoczชิปการเมือง	<b>รัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่</b> -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. และนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. จะเดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง วันนี้ (18 ก.ค.2562) และในวันที่ 19 ก.ค. นายอนุทินจะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล -กล่าวว่า นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น รมช.สธ. พร้อมลุยงาน แคมเปญฉายตัวเองว่า Mr.Healthy พร้อมโชว์ความฟิตลงวิ่ง 10 กม. ในงานเดิน-วิ่ง MR.HEALTHY #SAVE SINTHOP ที่ จ.นครปฐม และเกิดไอเดียว่าจะจัดชาเลนจ์แข่งออกกำลังกาย โดยชวนทั้ง รมว.อนุทิน รมต.โนพรรค และสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม	-
เนชั่นทีวี เว็บไซต์คมชัดลึก ไทยรัฐ เนชั่นทีวี	<b>กัญชาทางการแพทย์</b> -เสนอข่าว การประชุมกรม.นัดแรก เมื่อ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบร่างนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อสภาในวันที่ 25 ก.ค.นี้ โดยเรื่องกัญชาเสรีเป็น 1 ใน 12 เรื่องเร่งด่วน ซึ่งนายกรัฐมนตรี ย้ำว่าอยากให้ศึกษาวิจัยและทำนวัตกรรมให้ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ และอยากให้ทำเรื่องกัญชงด้วย เพราะมีประโยชน์ในเรื่องของสิ่งทอ ส่วนการใช้กัญชาเพื่อสันตนาการขอเอาไว้อีกก่อน -เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. ชี้แจงกรณี 12 องค์การเรียกร้องให้ ออย. เร่งขึ้นทะเบียนน้ำมันกัญชาของ อ.เดชา ศิริภัทร ว่า ตำรับน้ำมันสกัดกัญชาของ อ.เดชา เป็นตำรับประเภทที่ 5 เมื่อผ่านการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ขึ้นต่อไปคือเสนอคณะกรรมการ และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เพื่อพิจารณาออกประกาศ สธ. เพื่อประกาศรายชื่อตำรับยา กัญชาของหมอพื้นบ้านและเสนอ รมว.สธ.ต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการตามขั้นตอน	-
มติชน ไทยรัฐ	<b>โรคลายม์</b> -เสนอข่าว นพ.สุรธรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงรายงานข่าวหญิงชาวไทยป่วยด้วยโรคลายม์หลังกลับจากท่องเที่ยวในต่างประเทศ ว่า โรคนี้อาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Borellia ติดต่อกันจากการถูกเห็บที่มีเชื้อกัด ประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วย ความเสี่ยงที่เห็บในไทยจะมีเชื้อนี้ค่อนข้างต่ำมาก และโรคดังกล่าวไม่ติดต่อกันคนสู่คน ส่วนอาการหลังรับเชื้อจะมีระยะเวลาฟักตัว 2-4 สัปดาห์ บางคนอาจสับสนว่า ซึ่งการถูกเห็บกัดจะมีรอยบวมแดงบริเวณที่ถูกกัด บางคนมีรอยเป็นผื่นวงกลม และเนื่องจากเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียจึงมีอาการไข้ ปวดตามร่างกาย อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เป็นต้น การป้องกันคือ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงสัมผัสเห็บ สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด ควรตรวจดูว่ามีรอยบวมแดงที่เกิดจากถูกสัตว์ แมลง หรือเห็บกัดหรือไม่ หากถูกเห็บกัด ให้ทำความสะอาดบาดแผล ใส่ยา และขอคำแนะนำจากแพทย์ ทั้งนี้ เห็บอาจไม่ได้ก่อโรคโดยตรง แต่บางคนอาจเกาจนติดเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เป็นผื่นหนังอักเสบ เนื้อเยื่ออักเสบ เป็นแผลหนองหรือติดเชื้อในกระแสโลหิตตามมา คนไทยที่ไปต่างประเทศต้องรู้ว่าประเทศนั้นมีคำแนะนำอย่างไร มีโรคประจำถิ่นอะไร เพื่อป้องกันตนเองได้ถูกต้อง	-
มติชน สยามรัฐ	<b>ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน</b> -เสนอข่าว นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการ สพฉ. ว่า สพฉ.ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคน 3 ด้าน คือ ผู้ใช้ ผู้คุ้มครอง และผู้ผลิต เพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตก่อนที่ผู้ปฏิบัติการจะไปถึง ร้อยละ 4.25 ทำให้หลายหน่วยงานจัดรถพยาบาลไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินได้เร็วขึ้น ซึ่งหากจัดรถพยาบาลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้ได้ภายใน 8 นาที จะต้องพัฒนากำลังคนเพิ่มอย่างน้อย	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	5,000 คน	
กรุงเทพธุรกิจ	<b>เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์</b> -เสนอบทความ รพ.นครพนม และ รพ.น่าน นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการลดระยะเวลารอคิวรับบริการ ลดอัตราการติดเชื้อและอุบัติเหตุในรพ. เช่น บริการห้องฉุกเฉิน นำแผ่นกั้นบัตร/ตรวจสอบสิทธิ์ มาไว้บริเวณเดียวกับห้องฉุกเฉิน รวมถึงจัดอบรมปรับพฤติกรรมพยาบาลให้จดบันทึกเป็นไฟล์ดิจิทัลแทนสมุดโน้ต ช่วยลดเวลาทำประวัติผู้ป่วยจาก 12 นาที เหลือ 1 นาที ข้อมูลดิจิทัลสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่น สำหรับทำเป็นข้อมูลสถิติที่นำเสนอให้ผู้บริหารได้ทันที	-
ไทยรัฐ	<b>รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา</b> -เสนอข่าว นพ.ธิตี แสงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง เชิญชวนประชาชนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและกระตุ้นให้ประชาชน ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว ตามสโลแกน “งดเหล้าเข้าพรรษา เลิกสุราเพื่อครอบครัว”	-
เดลินิวส์	<b>การแพทย์แผนไทยรักษาโรค</b> -เสนอข่าว นายสุรศักดิ์ สิงห์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รพ.พรหมพิราม กล่าวว่า รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.พิษณุโลก ได้รักษาโรคตามแผนโบราณที่เน้นสมุนไพร โดยมีความโดดเด่นในการฉายาเพื่อบำบัดอาการปวด สามารถตอบโจทย์ในกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม ผู้สูงอายุที่มีอาการปวดกระดูกแบบเรื้อรัง ช่วยลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน	-



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch